

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	ภาคเรียนที่
๑	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องความปลอดภัย ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายสัญญา เตียบฉายพันธุ์	๑/๒๕๕๕
๒	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การโฆษณา เรื่องจรรยาบรรณของนักโฆษณา ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวอนามา โพธิ์ศรีทอง	๑/๒๕๕๕
๓	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า วิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายประกิจ จำปาสัก	๑/๒๕๕๕
๔	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแบ่งกำไรขาดทุน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาบัญชีการ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ	๑/๒๕๕๕
๕	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทดลองเครื่องกล เรื่องคุณสมบัติของของไหล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายธรรมบุญ ล้ำเลิศ	๑/๒๕๕๕
๖	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด เรื่องการประมวลผลข้อมูลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางฉวี ชินพัฒน์	๑/๒๕๕๕
๗	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวจันทร์ธนา เจริญวัย	๑/๒๕๕๕

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	ภาคเรียนที่
๘	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจ่ายงาน วิชา ระบบปฏิบัติการ ระดับชั้น ปวส. ๑ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ	นายฉันทิวรรค์ ธนานันทนโอฟาร	๑/๒๕๕๕
๙	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความแข็งแรง ของวัสดุ เรื่องความเครียด ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายกิตติศักดิ์ ลือบรรเลง	๑/๒๕๕๕
๑๐	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดีจิตอลเบื้องต้น เรื่อง รหัสเลขฐานสอง นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายธนวัฒน์ สอนจิรวงศ์	๑/๒๕๕๕
๑๑	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องทฤษฎีอะตอม ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๑ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง	๑/๒๕๕๕
๑๒	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อมาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพของครูผู้สอนวิชางานเครื่องยนต์ ดีเซล	นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย	๑/๒๕๕๕
๑๓	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงานเพื่อชีวิต ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้ แผนการสอนแบบ CIPPA	นายธนาสิทธิ์ โพธิ์รัง	๑/๒๕๕๕
๑๔	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อมาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพของครูผู้สอน วิชางานเครื่องมือกล เบื้องต้น	นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์	๑/๒๕๕๕
๑๕	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การพัฒนาเว็บ เพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เรื่องการใช้มัลติมีเดียและ ภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวนันทนา ศรีละว้า	๑/๒๕๕๕
๑๖	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เรื่องการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่ สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ	๑/๒๕๕๕

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	ภาคเรียนที่
๑๗	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องออกแบบวงจร แบบ .sch ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายประยูร ภูมิทอง	๑/๒๕๕๕
๑๘	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายแรงงาน และการประกันสังคม เรื่องสัญญาจ้างแรงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายชยพล เนียมเพราะ	๑/๒๕๕๕
๑๙	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมัลติมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แบบอนาล็อก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายสมปอง บุญยงค์	๑/๒๕๕๕
๒๐	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการระบบ โทรคมนาคม เรื่องเส้นใยแก้วนำแสง ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดย ใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายจักรพันธ์ ชินพัฒน์	๑/๒๕๕๕
๒๑	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ เรื่องการบอกเวลา (telling the time) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๑ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ	๑/๒๕๕๕
๒๒	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑	นายดนุพล รามจุล	๑/๒๕๕๕
๒๓	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วัสดุช่าง อุตสาหกรรม เรื่องวัสดุในงานอุตสาหกรรม ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดย ใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายสัญญา เตียบฉายพันธุ์	๒/๒๕๕๕
๒๔	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การจัดการ ผลิตภัณฑท์ท้องถิ่น เรื่องแผนธุรกิจ ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางพินทิรา บัวคงดี	๒/๒๕๕๕

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	ภาคเรียนที่
๒๕	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดแสดงสินค้า เรื่องธุรกิจกับการจัดแสดงสินค้า ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวอโนมา โพธิ์ศรีทอง	๒/๒๕๕๕
๒๖	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายประภกิจ จำปาสัก	๒/๒๕๕๕
๒๗	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล วิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาบัญชีการ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ	๒/๒๕๕๕
๒๘	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องศูนย์ล้อรถยนต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายธรรมบุญ ล้าเลิศ	๒/๒๕๕๕
๒๙	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางฉวี ชินพัฒน	๒/๒๕๕๕
๓๐	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ ๘ เรื่องแรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวจันทร์ธนา เจริญวัย	๒/๒๕๕๕
๓๑	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องเสียง เรื่อง การป้องกันลำโพงและการต่อลำโพง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายสมปอง บุญยงค์	๒/๒๕๕๕
๓๒	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมให้กับฟอร์มและเมนู วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ระดับชั้นปวช. ๓ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	นายธันติวัชร ธนานันทนโอฟาร	๒/๒๕๕๕

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	ภาคเรียนที่
๓๓	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการควบคุมคุณภาพ เรื่องการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายกิตติศักดิ์ ลือบรรเลง	๒/๒๕๕๕
๓๔	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ๑ เรื่องหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง	๒/๒๕๕๕
๓๕	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้า ๑ เรื่องวงจรอนุกรม ขนาน และผสม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายธนวัฒน์ สอนจิรวงศ์	๒/๒๕๕๕
๓๖	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของครูผู้สอน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก	นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย	๒/๒๕๕๕
๓๗	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องมาตรฐานในการเขียนแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๑ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายธนาสิทธิ์ โพธิ์รัง	๒/๒๕๕๕
๓๘	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การสร้างเว็บเพจ เรื่องการสร้างตาราง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวนันทนา ศรีละว้า	๒/๒๕๕๕
๓๙	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๑ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ	๒/๒๕๕๕
๔๐	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๒ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นายประยูร ภูมิทอง	๒/๒๕๕๕
๔๑	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนรายวิชา เทคนิคก่อสร้าง ๑	นายธนโก พรมศร	๒/๒๕๕๕

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	ภาคเรียนที่
๔๒	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ๑	นายตฤพล รามจุล	๒/๒๕๕๕
๔๓	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ ๒ เรื่อง Where the shopping center is ? ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ ๓ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA	นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ	๒/๒๕๕๕